

## ร่างพรบ.ซูเปอร์บอร์ดการศึกษายังหาข้อยุติไม่ได้

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2558

ร่าง พ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดการศึกษายังไม่ได้ข้อสรุป เหตุ สปช.-ศธ.ยังเห็นต่าง โดย สปช.ต้องการให้ปลดออกการเมืองโดยสมบูรณ์ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานบอร์ด แต่อาจมีปัญหาเพราะไม่มีอำนาจจัดการแท่งจริง ด้าน ศธ.มองควรให้นายกฯ และ รมว.ศธ.เป็นประธานและรองประธานบอร์ด สั่งหาข้อยุติก่อนเสนอ ครม.ต่อไป ด้านแผนปฏิรูปการเงิน วางยุทธศาสตร์ให้อิสระ รร.บริหารงบ หวังจุดประกายเกิดการแข่งขันระหว่าง รร.ด้วยกัน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาคนแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งหลังการพิจารณา ที่ประชุมได้ขอให้อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายนำไปหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในแนวทางเดียวกับร่าง พ.ร.บ.ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการยกร่าง เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ยังขัดแย้ง อาทิ ความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ซึ่งร่างของ ศธ.ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ รมว.ศธ.เป็นรองประธานคณะกรรมการ ในขณะที่ร่างของ สปช.ต้องการให้ปลดจากการเมือง โดยให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานและรองประธานแทน ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ เพราะเห็นว่าหากไม่มีนายกฯ และรัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติงานอาจจะไม่เชื่อมโยง จึงให้ไปหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติเหลือเพียงร่างเดียว นำเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งหลักการที่สำคัญคือ รัฐต้องการส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาทุกประเภท โดยมีการจัดหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามศักยภาพของบุคคล ทั้งยังต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมทุน และสนองทุนเพื่อการศึกษา ให้มีบริการการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอต่อผู้รับบริการ และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

"ที่ประชุมได้เสนอความเห็นหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ การให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลในกำกับที่จะมีอิสระในการบริหารจัดการทั้งเรื่องเงินและบุคลากร ส่วนแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อศึกษานั้น ที่ประชุมมอบให้คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา นำความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณากำหนดแนวทางเสนอที่ประชุมต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน" รมว.ศธ.กล่าว.